

**ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบันทึกประสบการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การเขียนบันทึก (๒)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕**

การเขียนบันทึก

เป็นการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น ได้ฟัง ได้อ่าน หรือได้พบมา เป็นการเขียนภายหลังจากที่ได้มีประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่ง การเขียนจดบันทึกเป็นการสร้างนิสัยการศึกษาค้นคว้า และเป็นการช่วยเสริมทักษะการย่อความ รวมทั้งสามารถใช้บันทึกเป็นหลักฐานและช่วยเตือนความทรงจำ

การเขียนจดบันทึกมีหลายประเภท ได้แก่ การเขียนจดบันทึกข้อมูล-ความรู้ การเขียนจดบันทึกประสบการณ์ การเขียนจดบันทึกการสังเกต และการเขียนจดบันทึกการประชุม

การเขียนบันทึกประสบการณ์

การเขียนบันทึกประสบการณ์ เป็นการเขียนเรื่องราวจากสิ่งที่ได้พบเห็น สัมผัส หรือปฏิบัติ เช่น ประสบการณ์ในการเดินทาง ประสบการณ์ในการไปท่องเที่ยว หรือทัศนศึกษา เป็นต้น เพื่อเตือนความทรงจำ บรรยายความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็น โดยใช้ถ้อยคำสำนวนของผู้เขียน

ตัวอย่างการเขียนจดบันทึกประสบการณ์

การไปเที่ยวจังหวัดตรัง

ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวจังหวัดตรังเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ พร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่ จังหวัดตรังเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองใหญ่ที่สงบไม่แออัดและพลุกพล่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งภูเขา ป่าไม้ ถ้ำ และทะเล และมีของรับประทานที่ขึ้นชื่อ เช่น หมูย่าง กาแฟโบราณ และขนมเค้กที่ขึ้นชื่อ

ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่ถ้ำเล ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงาม การเข้าไปชมต้องว่าจ้างเรือเพื่อนั่งเรือเข้าชม เนื่องจากพื้นที่ของถ้ำเป็นน้ำไม่สามารถเดินด้วยเท้า ถ้ำแห่งนี้มีความยาวมาก มีทางออกที่สามารถทะลุออกทางด้านหลัง ถ้าวัดน้ำลงนักท่องเที่ยวจะสามารถนั่งเรือทะลุออกด้านหลังได้ แต่ถ้าวันไหนน้ำขึ้นก็ต้องย้อนกลับออกมาตามเส้นทางที่เข้าครั้งแรก โชคดีที่วันนี้น้ำลง พวกเราเลยมีโอกาสออกด้านหลังของภูเขา ทางออกนี้แคบมากและเพดานต่ำพวกเราต้องนอนราบไปกับเรือ และต้องหวาดเสียวเพราะหินบางก้อนย้อยลงมาแทบจะเฉียดศีรษะ แต่พวกเราทุกคนก็ปลอดภัยได้ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างหินงอกหินย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ มากมาย บ้างก็เหมือนเจดีย์ เหมือนสัตว์ชนิดต่าง ๆ เหมือนดอกบัว ทั้งนี้ก็ตามแต่จินตนาการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน

นอกจากถ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่ทะเลตรัง หาดทรายที่นี้ขาวสะอาดตา น้ำเป็นสีเขียวใส และมีภูเขาขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้เขียวขจีขึ้นอยู่จนหนาแน่น เป็นฉากอยู่ด้านหลังงดงามมาก แต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสลงเล่นเพราะช่วงกลางวันแดดร้อนจัดมาก